

BÁO CÁO
Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ
Bí thư Huyện ủy đối thoại với Nhân dân xã Bình Hòa

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Thực hiện Thông báo số 1319-TB/HU ngày 08/12/2023 của Huyện ủy Bình Sơn kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp chuẩn bị nội dung đối thoại với Nhân dân xã Bình Hòa

Qua nghiên cứu nội dung đề xuất, kiến nghị phục vụ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Bình Hòa (*Báo cáo số 195-BC/ĐU ngày 13/11/2023 của Đảng ủy xã Bình Hòa; Thông báo số 1319-TB/HU ngày 08/12/2023 của Huyện ủy*); UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tham mưu định hướng, đề xuất nội dung giải quyết, trả lời, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị; UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

1. Xử lý vụ xây dựng trái phép của cơ sở gỗ Minh Thụ:

1.1. Kết quả thực hiện.

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các thông tin phục vụ xử lý VPHC đối với Cơ sở bán đồ gỗ Nội thất Minh Thụ xã Bình Hòa tại Quyết định số 606/QĐ-UBND và kiện toàn tại các Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 23/5/2022; QĐ số 316/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 và QĐ số 1077 ngày 6/7/2023 vì có thay đổi thành viên và Tổ trưởng Tổ công tác.

Theo đó tổ công tác đã tiến hành làm việc xác minh, làm rõ các thông tin phục vụ xử lý vi phạm hành chính đối với Cơ sở bán đồ gỗ Nội thất Minh Thụ tại xã Bình Hòa kết quả như sau:

- Kết quả đo đạc, xác định thực tế công trình vi phạm

Tổng diện tích xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại cơ sở Nội thất Minh Thụ là 2.269 m².

Công trình vi phạm được xây dựng với kết cấu: Mái lợp tole kềm; nhà, khung thép lắp ghép; tường đóng tôn kềm và xây gạch; nền láng xi măng. Mục đích sử dụng kinh doanh đồ gỗ, nội thất.

+ Sử dụng đất không đúng mục đích: 2.269 m². Trong đó:

Diện tích được cấp GCN đất NN: 1028m² do ông Trương Công Dương đứng tên trong GCNQSD đất.

Chiếm đất của Nhà nước quản lý: 1.241 m².

- Xác định các hành vi vi phạm hành chính và thẩm quyền xử lý.

+ Hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đối với phần diện tích đất 1.324 m², Trong phạm vi các thửa đất số 249; 250 và thửa 151 tờ bản đồ số 39 (bản đồ năm 2013), loại đất BHK. theo điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tổng diện tích vi phạm 1324 m², trong đó:

Có 36m² do ông Trương Công Dương xây dựng năm 2013;

Có 24m² do bà Võ Thị Thúy Anh xây dựng năm 2012;

Có 1.264 m² do bà Võ Thị Viễn xây dựng từ năm 2014 đến năm 2019.

Hiện nay tổ công tác chưa tiếp cận xác minh thực tế công trình do ông Trương Công Dương xây dựng năm 2013 và bà Võ Thị Thúy Anh xây dựng năm 2012 vì không vào được bên trong của cơ sở nội thất Minh Thư.

Về đối tượng vi phạm: Ông Trương Công Dương, bà Võ Thị Thúy Anh, bà Võ Thị Viễn (*công trình do đối tượng nào xây dựng thì xử lý đối với đối tượng đó*).

+ Hành vi chiếm đất theo điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với phần diện tích đất 296 m² do Nhà nước quản lý. Về đối tượng vi phạm: Ông Trương Công Dương, bà Võ Thị Viễn.

+ Hành vi xây dựng lều quán, công ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) đối với phần diện tích đất 945 m². Về đối tượng vi phạm: Ông Trương Công Dương, bà Võ Thị Viễn.

- Thẩm quyền xử lý: Chủ tịch UBND huyện.

1.2. Giải trình nguyên nhân chậm xử lý.

Do diễn biến vụ việc phức tạp, diễn ra trong thời gian dài, nhiều đối tượng, nhiều hành vi vi phạm, việc phát hiện, ngăn chặn xử lý của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan chưa kịp thời, xử lý không quyết liệt, chưa hết trách nhiệm theo thẩm quyền dẫn đến quy mô vi phạm ngày càng lớn, gây bức xúc trong nhân dân, cụ thể:

- Đối với ông Trương Công Dương

Ngày 13/5/2010, UBND xã Bình Hòa tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trương Công Dương về hành vi làm quán trên đất trồng lúa và đã ban hành Quyết định xử phạt VPHC số 24/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 ông Trương Công Dương không chấp hành.

Năm 2012, ông Trương Công Dương có cho bà Võ Thị Thúy Anh (xã Bình Phước) thuê 01 phần diện tích của thửa đất. Trong quá trình sử dụng bà Võ Thị Thúy Anh có xây dựng công trình khoảng 24m² để bán Mỳ Quảng. Khi ông Trương Công Dương chuyển nhượng cho bà Võ Thị Viễn thì bà Viễn có đến làm việc, thỏa thuận với Bà để nhận chuyển quyền tài sản trên đất.

Đến năm 2013 ông Trương Công Dương tiếp tục xây dựng quán với Diện tích khoảng 36 m², ngày 05/04/2013, UBND xã Bình Hòa tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trương Công Dương về hành vi xây dựng quán trái phép trên đất nông nghiệp Tuy nhiên UBND xã Bình Hòa không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cũng vào thời điểm đó ông Trương Công Dương tiếp tục xây dựng quán trái phép trên đất liền kề do UBND xã Bình Hòa quản lý. Đến ngày 12/6/2013, UBND xã Bình Hòa lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trương Công Dương về hành vi chiếm đất của UBND xã. Tuy nhiên UBND xã Bình Hòa không ban hành Quyết định xử phạt.

- Đối với bà Võ Thị Viễn

Sau khi thỏa thuận nhận chuyển nhượng QSD đất của ông Trương Công Dương vào năm 2014 đến năm 2019, bà Võ Thị Viễn có xây dựng trái phép các công trình với diện tích 1.264 m² để hoạt động kinh doanh đồ gỗ Nội thất và một số hạn mục khác. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên chưa đăng ký sang tên theo quy định của pháp luật.

Sau khi UBND huyện thành lập tổ công tác để xác minh xử lý đối với bà Võ Thị Viễn. Ngày 23/6/2022, bà Võ Thị Viễn và ông Phạm Hồng Chung có ủy quyền cho Công ty Luật TNHH MTV Vạn Tâm An, TP Hồ Chí Minh để bảo vệ quyền lợi cho gia đình Bà. Theo đó bên vi phạm nhiều lần không thống nhất cho tổ công tác vào bên trong của cơ sở nội thất để đo đạc, xác định các công trình nhà ở do ông Trương Công Dương và bà Võ Thị Thúy Anh xây dựng trước khi chuyển nhượng cho bà Võ Thị Viễn. Đại diện công ty Luật TNHH MTV Vạn Tâm An là ông Trương Hồng Tú giám đốc công ty yêu cầu UBND huyện phải ban hành quyết định khám xét mới được tiến hành kiểm tra bên trong cơ sở nội thất Minh Thư.

- Quá trình xử lý đối với bà Võ Thị Viễn

Trong quá trình xây dựng trái phép của bà Võ Thị Viễn UBND xã Bình Hòa không lập Biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, UBND xã Bình Hòa có phối hợp với các cơ quan chức năng lập các Biên bản làm việc với bà Võ Thị Viễn:

Ngày 13/04/2018, Hạt Quản lý đường bộ Bình Mỹ đã lập Biên bản làm việc đối với bà Võ Thị Viễn chủ Cơ sở sản xuất đồ gỗ Minh Thư đào hố gây ảnh hưởng giao thông và đề nghị bà Viễn khắc phục hậu quả trong ngày 13/04/2018, nhưng đến nay bà Võ Thị Viễn không khắc phục hậu quả.

Ngày 21/03/2018, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND xã lập Biên bản làm việc "V/v kiểm tra xử lý, hành vi vi phạm hành chính an

toàn đường bộ trên tuyến đường QL.24 C và ĐT, 621 của cơ sở bán đồ gỗ Minh Thư”.

Ngày 24/01/2019, Đơn vị Quản lý đường bộ lập Biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với bà Võ Thị Viễn với hành vi vi phạm: ”Bà Võ Thị Viễn tự ý đặt ống cống trong rãnh dọc và đổ bê tông trên hệ thống thoát nước dọc đoạn Km 16+ 100, Km 16+ 145 (chiều dài 45m) bên trái tuyến QL 24C”.

Ngày 08/03/2019, Đơn vị Quản lý đường bộ lập Biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với bà Võ Thị Viễn với hành vi vi phạm: ”Bà Võ Thị Viễn làm sân quán bằng bê tông trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ (bên trái tuyến)”. Các cơ quan có chức năng nói trên sau khi lập các biên bản không tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/12/2019, UBND xã Bình Hòa đã kiểm tra hiện trường về việc sử dụng đất không đúng mục đích và công trình xây dựng trái quy định của bà Võ Thị Viễn để xác định hành vi vi phạm hành chính, nhưng UBND xã không lập biên bản vi phạm hành chính.

1.3. Kế hoạch trong thời gian tới.

Đây là vụ vi phạm pháp luật rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài, nhiều đối tượng, nhiều hành vi vi phạm, vi phạm nhiều lĩnh vực. Phải áp dụng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, việc xác lập hồ sơ ban đầu thiếu chặt chẽ, một số tình tiết không xác minh được, như các công trình kiến trúc trước đây, thời gian vi phạm, thời gian kết thúc của một số hạn mục vì vậy chưa có cơ sở vững chắc để áp dụng pháp luật.

Trên cơ sở số liệu đã xác minh thu thập được, tổ công tác tiến hành tham vấn các sở, ngành liên quan để xác định đúng hành vi, đối tượng trên cơ sở đó tham mưu cho UBND huyện họp Hội đồng xử lý vi phạm hành chính để thảo luận, thống nhất phương án tham mưu xử lý.

Thời gian thực hiện quý I năm 2024.

Sau khi thống nhất phương án xử lý đảm bảo quy định của pháp luật, UBND huyện chỉ đạo tổ công tác, UBND xã Bình Hòa xác lập Biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết, tham mưu cho chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc quyết định buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện quý II năm 2024.

Nếu người vi phạm không chấp hành quyết định của chủ tịch UBND huyện, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện thực hiện cưỡng chế hành chính theo quy định.

Thời gian thực hiện quý II năm 2024.

2. Kết quả tham mưu, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Bình Hòa đối với diện tích đất đồi 30, xã Bình Hoà:

Liên quan đến nội dung này, ngày 22/6/2022 UBND xã Bình Hoà có Công văn số 199/UBND đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với 74 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại khu vực đồi 30 với diện tích 103.568m² (*cụ thể có danh sách kèm theo Công văn số 199/UBND*). Theo đó, tại Công văn số 123/CSQN ngày 05/7/2022, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi đã xác nhận phần diện tích trên nguyên là đất của Nông trường Thảng 10, nhưng từ năm 1998 một số hộ dân tại xã Bình Hoà đã lấn chiếm, canh tác sử dụng từ đó đến nay; đồng thời trên diện tích này Công ty không thực hiện bồi thường, hỗ trợ hoa màu trên đất cho hộ dân và đến nay phần diện tích này không thuộc diện tích Công ty được nhà nước cho thuê đất.

Theo kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, xác định phần diện tích các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại khu vực đồi 30 không nằm trong phạm vi thanh tra đất Công ty cao su trong thời kỳ thanh tra; đồng thời phần diện tích hiện nay không chồng lấn, không liên quan đến diện tích đã được Nhà nước cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi được Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi xác nhận tại Công văn số Công văn số 123/CSQN ngày 05/7/2022.

Do đó, để giải quyết yêu cầu của các hộ dân, yêu cầu UBND xã Bình Hoà tiếp tục thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kết luận số 399/TB-UBND ngày 09/11/2023, hướng dẫn công dân kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Vụ việc lấn chiếm đất do UBND xã quản lý và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản của ông Phan Chính thuộc thôn 2, xã Bình Hòa:

Vụ việc của ông Phan Chính, năm 2020 Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2374/QĐ-XPVPHC ngày 21/9/2020 nhưng ông Phan Chính chưa chấp hành. Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND huyện để thẩm định lại hồ sơ trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. Qua kết quả thẩm định hồ sơ thì trường hợp này thuộc trường hợp phải ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính do áp dụng sai hành vi vi phạm và phải thực hiện lại các thủ tục để xử lý theo quy định, theo đó Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về thủ tục ban hành Quyết định; ngày 09/6/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 864/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính (*Quyết định số 2374/QĐ-XPVPHC ngày 21/9/2023*) và giao UBND xã Bình Hòa hoàn chỉnh thủ tục để xử lý hành vi vi phạm của ông Phan Chính theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, UBND xã Bình Hòa và các cơ quan chuyên môn đang phối hợp thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2023.

Việc một số hộ gia đình, cá nhân dân sử dụng đất sai mục đích, UBND huyện yêu cầu UBND xã Bình Hòa kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định, đồng thời thường xuyên tuyên truyền để người dân biết hạn chế việc sử dụng đất sai mục đích trong thời gian đến.

4. Bố trí kinh phí xây dựng tường rào khu vực mở rộng nghĩa trang xã Bình Hòa:

Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Bình Hòa, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã xem xét và tham mưu UBND huyện bố trí dự toán ngân sách năm 2024 cho UBND xã Bình Hòa để thực hiện việc sửa chữa sân vườn, tường rào nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa, với kinh phí là 500.000.000 đồng

5. Kiến nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đối với việc cho nhân dân xã Bình Hòa chôn cất người quá cố tại Nghĩa địa Phụng Hoàng:

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Báo cáo số 204/BC-KTHT ngày 01/12/2023), trong đó có nội dung đề xuất bố trí khu vực chôn cất một lần tại nghĩa trang Nhân dân Phụng Hoàng (giai đoạn 1) cho các xã để thực hiện cát táng mồ mả cho nhân dân, theo đó xã Bình Hòa tại phần diện tích của ô B8 nghĩa trang Nhân dân Phụng Hoàng; UBND huyện đã có kiến thống nhất, chỉ đạo và kiên nghị một số nội dung liên quan, trong đó có nội dung giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện tiếp nhận bàn giao đối với dự án nghĩa trang Nhân dân Phụng Hoàng (giai đoạn 1) đã đầu tư xây dựng hoàn thành, tham mưu thực hiện công tác quản lý nghĩa trang theo đúng quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh để nhân dân các xã lân cận, trong đó có xã Bình Hòa được chôn cất người quá cố tại nghĩa trang Nhân dân Phụng Hoàng.

6. Bố trí kinh phí xây dựng tuyến đường liên xã Bình Hòa đi nghĩa địa Dung Quất đi xã Bình Trị:

UBND huyện giao Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Bình Hòa phối hợp kiểm tra, khảo sát tham mưu, kiến nghị, đề xuất UBND huyện để thống nhất chủ trương, bố trí kinh phí xây dựng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã đề xuất UBND huyện Bình Sơn xem xét bố trí kinh phí để xây dựng tuyến đường liên xã Bình Hòa đi nghĩa địa Dung Quất đi xã Bình Trị; với các nội dung chính như sau:

(1) Tên công trình: Đường liên xã Bình Hòa đi nghĩa địa Dung Quất đi xã Bình Trị.

(2) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường liên xã Bình Hòa đi nghĩa địa Dung Quất đi xã Bình Trị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo tính ổn định của nền đường đã được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa và đi lại giữa 02 xã Bình Hòa và Bình Trị; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong sản xuất và viếng thăm mộ người quá cố của bà con nhân dân tại nghĩa địa Dung Quất.

(3) Nội dung và quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến đường 2.000m bằng kết cấu bê tông xi măng.

(4) Địa điểm xây dựng: Xã Bình Hòa và xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

(5) Diện tích sử dụng đất: Xây dựng trên diện tích đất đường hiện trạng đang khai thác nên không phải bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (*nội dung này, UBND xã Bình Trị và Bình Hòa đã thống nhất chịu trách nhiệm phối hợp giải phóng mặt bằng đảm bảo bề rộng nền đường đủ để thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và hoàn thành công trình*).

(6) Tổng mức đầu tư công trình: Khoảng **3,0 tỷ đồng** (*sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập phê duyệt dự án đầu tư xây dựng*).

(7) Nguồn kinh phí: Ngân sách huyện.

7. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng Di tích lịch sử - văn hóa vụ thảm sát Bình Hòa

Năm 2021, Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các phòng chuyên môn của Sở, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Hòa và một số người dân sinh sống tại xã Bình Hòa là thân nhân của các nạn nhân trong vụ thảm sát; các thành phần tham dự đã tiến hành kiểm tra các điểm của di tích lịch sử quốc gia Vụ thảm sát Bình Hòa, hợp lấy ý kiến của các thành viên tham dự về Dự án Trưng tu, tôn tạo quần thể di tích thảm sát Bình Hòa. Tổng kinh phí dự án khoảng 40 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh, do Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (làm Chủ đầu tư) với một số hạng mục, trong đó có hạng mục xây dựng Nhà tưởng niệm và trưng bày, quy mô diện tích khoảng 600m² tại địa điểm Hồ bom Trùng Đình thuộc di tích Vụ thảm sát Bình Hòa.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, có nhiều ý kiến đề cập đến nguồn tư liệu, hiện vật, tài liệu, hình ảnh để trưng bày về vụ thảm sát Bình Hòa, đặc biệt là cơ chế hoạt động, vận hành của Nhà trưng bày sau khi được đầu tư xây dựng để phát huy được hiệu quả... Trước những vấn đề đặt ra tại cuộc họp, Chủ đầu tư nhận thấy khó khăn cho việc vận hành duy trì hoạt động hiệu quả của Nhà trưng bày; mặt khác hiện tại các điểm di tích thuộc Vụ thảm sát Bình Hòa cơ bản đã được đầu tư xây dựng bia di tích, bảng chỉ dẫn đường đến di tích, làm đường vào di tích, vì vậy đã đề xuất chuyển nguồn kinh phí 40 tỷ qua đầu tư tôn tạo, tu bổ cho các di tích quốc gia đang có nguy cơ sụp đổ, xuống cấp trầm trọng cần phải tu bổ cấp thiết (di tích Trụ sở Ủy ban kháng chiến Nam Trung Bộ (Nghĩa Hành), Chùa Ông (Tur Nghĩa), Đình làng An Hải (Lý Sơn), Mộ và nhà thờ Trần Cẩm (Mộ Đức)).

UBND huyện đã có Công văn chỉ đạo giao phòng Văn hóa Thông tin Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND xã Bình Hòa tham mưu UBND huyện kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh phân

bổ kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Di tích lịch sử - văn hóa vụ thảm sát
Bình Hòa (*Công văn 4724/UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện*)

UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVTH, NC;
- Lưu VT, TH.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tường Duy